

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระอรหันต์ไม่ใช่หัวตอ

เมื่อวานไปโรงพยาบาลหนองแสงหลังวัด เขามาขออาหารอยู่ตลอด เมื่อวานมีโอกาสนเลยไป ตั้งหน้าไปโรงพยาบาลหนองแสง ไปดูสภาพโรงพยาบาล ก็ไม่เห็นมีอะไรมากนะเรา หมอโรงพยาบาลรู้สึกจะกลัวมาก พอมองเห็นหน้าเหมือนแมวกับหนู เราก็ไม่พูดอะไรละ มองแปล้บรู้ทันที ว่าไม่มีธุระอะไรเอาของมาส่งให้ ส่งให้เรียบร้อยแล้วกลับ ไม่มีธุระอะไรแหละ ตั้งหน้าเอาของมาส่งให้ โรงพยาบาลเหล่านี้เขามาโกตั้งเราเสมอๆ พวกโนนสะอาดแฉวนี้มาเป็นประจำ

(โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร มาขอเมตตาครับ) โรงพยาบาลสกลนคร (กุสุมาลย์ จ.สกลนคร) อ้อ กุสุมาลย์ นี้กว่าตัวจังหวัด เราตั้งข้อขึ้นทันทีเลย เอา ขาดอะไร นั้นเอาแล้วนะ ขนาดโรงพยาบาลจังหวัดวิ่งเข้ามาหาเรานี้คงเป็นความจำเป็นมาก เราคิดอย่างนั้น พอว่าสกลนครยังไม่ได้บอกโรงพยาบาลไหนนะ เป็นกุสุมาลย์ก็ธรรมดาไป ถ้าเป็นสกลนครจริงๆ เป็นจังหวัดแล้วไหนเข้าเลย นั้นละมันจะขัดกัน คือจะทุ้มแล้วควรทุ้มทุ้ม ไม่ได้มีวรรคเดียวตอนเดียวนะ มีหลายวรรคหลายตอนที่ควรช่วยเหลือเราไม่มี ๆ เวลาจำเป็นจริงๆ เรากวาดเอากระเป๋าไหนก็ได้มาทุ้มให้เลย เอาเลย อย่างนั้นละ

(เขาขอมา ๓ อย่าง) ว่ามา กุสุมาลย์ทางไปนครพนม อ่านมาเฉพาะจำเป็น เราอยากฟังความจำเป็นเสียก่อน ว่ามา (เครื่องเอกซเรย์ ๗ แสนบาท เครื่องกระตุ้นหัวใจ ๓ แสนบาท เครื่องอัลตราซาวด์ ๕ แสนบาท) ใ้ ๑ ล้าน ๕ แสน อย่างนั้นนะเรามาทุกด้านเราจะตาย แต่อ่านมาความเมตตากวาดออกๆ เพื่อความเมตตาออก อย่างนี้ละ มาทางโน้นมาทางนี้ เอา ให้หมดเลย อย่างนี้ละเรา ฟัน้องทั้งหลายดูเอา โห ความเมตตานี้ให้เรามีเราไม่มี แต่ความเมตตามันล้นโลกจะไหว้ไง จ่ายโน้นจ่ายนี้ จ่ายไม่หยุดไม่ถอยละเราเรื่องจ่าย ไม่อึดไม่อั้น จ่ายตลอดเวลา อย่างนี้ละเพราะความเมตตา วิ่งเข้ามานี้ละๆ โรงพยาบาลไหนก็วิ่งเข้ามานี้ๆ ก็ได้ไปอย่างนี้ละ ได้ไปตามสัดตามส่วน แบ่งโน้นแบ่งนี้ไป

(โยมกราบเรียนว่า เมื่อ ๙ ปีก่อนเขาเข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่ฉันทมาก แต่หลวงตาฉันทมาก เลยมากกราบขอขมา) พระอรหันต์ไม่ใช่หัวตอรู้ไหม ร่างกายเป็นสภาพเหมือนโลกทั่วๆ ไป ใช้เหมือนโลกทั่วๆ ไปที่เคยใช้ยังงี้ๆ เข้าใจไหมละ ธาตุชั้นนี้เป็นสมมุติ ใจเป็นวิมุติ ใจไม่เอาอะไร ใจของพระอรหันต์ทุกองค์บริสุทธิ์สุดส่วนไม่เอาอะไรเลย ส่วนธาตุชั้นนี้เป็นเหมือนโลกทั่วๆ ไป เขากินอะไรกินกับเขา ถ้าเขาพากินข้าง

ก็จะฟาดข้างเลย เข้าใจหรือยัง มีข้างที่ตัวเอามาจะฟาดหมด อะไรกันเห็นพระอรหันต์ เป็นหัวตอไปหมดกระดูกกระดูกไม่ได้ พระอรหันต์เป็นนักโทษใหญ่คืออรหันต์ พวก ลัว่มพวกถานนั้นละมันมาตำหนิพระอรหันต์ พระอรหันต์เป็นอย่างนั้น พระอรหันต์เป็น อย่างนี้ ตัวมันเป็นอะไรไม่ดู แล้วว่าอะไร มาขอขมา (ครับ) เราให้เขามาตลอด โลก สงสารเราไม่เอาอะไร

อ้าว จริงๆ เราไม่มีอะไรกับใคร ใครจะมามีมาแกงมาพินมาอะไร ตายด้วย หลวงตาบัวเต็มตัว ไม่มีอะไรกับใคร เขาจะมาฆ่า ยกแผ่นดินมาฆ่าเราตายทิ้งเปล่าๆ แหละเรา เราไม่เคยไปเกาะเกี่ยวกับใคร เอากกรรมเอาเวรกับใครไม่มี หมัดตลอดๆ ทั้ง โลกนี้เราหมดตลอด เข้าใจหรือ ให้อภัยหมดเลย เราไม่เอาอะไร ให้พากันเข้าใจเสีย เรียกว่าไม่มีอะไรกับโลก พุดง่าย ๆ ใครจะมาตำหนิเตียนชมอะไรๆ ก็ตามเถอะ ไม่มี อะไรเหนือธรรม ธรรมเลิศเลอกว่านั้น ปิดออกหมดไม่ว่าคำสรรเสริญ นิินทา ออกเองๆ สรรเสริญแค่ไหนไม่สู้ธรรมอันเลิศได้ เข้าใจไหมละ สรรเสริญแค่ไหนก็ตามสู้ธรรมอัน เลิศของท่านไม่ได้ ท่านผู้สิ้นแล้วเป็นอย่างนั้น ไม่เอา ไม่เอาอะไรทั้งนั้น แต่ให้ระวังนะ มาไม่เข้าทำหลงทิศไปนะ มันต้องหนีบไว้ด้วย

ช่วยโลกช่วยไม่มีเหลือละเรา ช่วยไปหมด เมื่อวานไปโรงพยาบาลหนองแสง ไม่ได้ช่วยอะไรละ เขามองเห็นเราเขาคงรู้กันทั่วโลกนั่นแหละ ไม่มีใครพูดใครจาอะไร เลยมีแต่ความเคารพ ความกลัวความเคารพ ไม่พูดอะไรแหละเรา นั่งอยู่บนรถ มานี่เอา ของมาให้ๆ เสร็จแล้วก็จะไป ไม่มีธุระอะไรแหละเราว่า เอาของมาให้เฉยๆ ของเต็มรถ ไปเลย เเทงแล้วก็ออกทางกุมภวาเมื่อวาน ไม่พูดอะไรกับเขา ดูลักษณะเขารู้สึกว่ากลัว มากเคารพมาก เขาคงได้ยินชื่อมานานแล้ว โส้ เสือใหญ่มา เราเสือแบบธรรมเข้าใจไหม

ช่วยโลกเราช่วยอย่างนั้นละ พี่น้องทั้งหลายดูเอา เราชนสมบัติทองคำเข้าคลัง หลวงเท่าไร ตั้ง ๑๑,๕๕๙ กิโลกรัม สำหรับดอลลาร์เข้า ๑๐ ล้านกว่า นอกนั้นเงินไทยกับ ดอลลาร์ตามกันไปทั่วประเทศไทย ช่วยอย่างว่านี่ ส่วนทองคำเข้าร้อยทั้งร้อยไม่ไห้ไป ไหนเลย ทองคำเข้าหมด เราเป็นคนสั่งการเองเคลื่อนไม่ได้ลงได้สั่งอะไรแล้ว เคลื่อน ไม่ได้เลย ถ้าเด็ดเด็ดจริงๆ หลวงตาองค์นี้ไม่เหมือนใคร ขาดสะบันไปเลย ถ้าได้สั่ง อะไรแล้วเคลื่อนไม่ได้ ยังตามมาถามอีกนะ สั่งเรียบริ้อยแล้ว เข้าใจแล้วหรือ เข้าใจ แล้ว เป็นอันว่าจับกันแล้วนั้น เข้าใจแล้ว ต่อมาจะย้อนมาถามอีกนะ ถามคราวหลังนี้ แหละเลย ถ้าลงไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ เป็นอย่างนั้นหลวงตา

เรามีแต่ช่วยโลกทั้งนั้น มีเท่าไรออกหมดๆ ไม่ใช่เงินเรามีนะ หากค่อยมาๆ ไหล ออกๆ มาเท่าไรออกหมด เงินสำหรับวัดป่าบ้านตาดไม่เก็บ เราบอกจริงๆ ไม่เก็บ เงิน วัดป่าบ้านตาดไม่มี ออกหมดเลยออกทั่วโลก เราช่วยโลกเราแบมือเราไม่กำ แบตลอด

ช่วยโลกจริงๆ ริงเต็มตลอดเวลาทุกวันนี้ริงเพื่อโลก เราไม่ได้ริงเพื่อเรา เราพอทุกอย่างแล้ว เรียกว่าช่วยโลกล้วนๆ อย่างนี้

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*
และเครือข่ายทั่วประเทศ